



# ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 0-2273-9763 โทรสาร 0-2273-9408

ฉบับที่ 53/2545

วันที่ 27 สิงหาคม 2545

## การลงนามในบันทึกความเข้าใจการจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุน ระหว่าง Brunei Investment Agency และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ตามที่ ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีนโยบายขยายความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างประเทศไทยและประเทศบรูไน คาสุซาลาม เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ ตลอดจนแสดงถึงศักยภาพของความร่วมมือในด้านการลงทุนระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน

ในการนี้ นายกร ทัพพะรังสี รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจการจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนระหว่างประเทศไทย และประเทศบรูไนคาสุซาลาม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2545 ณ ทำเนียบรัฐบาล และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของทั้งสองประเทศได้ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในบันทึกความเข้าใจดังกล่าวด้วย

ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า การจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนดังกล่าว จัดตั้งขึ้นตามหลักการร่วมลงทุน (Matching Fund) โดยเป็นการร่วมลงทุนระหว่าง Brunei Investment Agency (BIA) และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) โดยกำหนดวงเงินลงทุนไว้ไม่เกิน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งในเบื้องต้นจะจัดตั้งกองทุนในวงเงินประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย BIA จะลงทุนร้อยละ 67 ของวงเงินลงทุนทั้งหมดหรือประมาณ 134 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และกบข. จะลงทุนร้อยละ 33 ของวงเงินลงทุนทั้งหมด หรือประมาณ 66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อการลงทุนระยะยาวทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งในรูปแบบการลงทุนในตราสารทุนตราสารหนี้ และการลงทุนโดยตรงในกิจการที่มีศักยภาพ รวมทั้งการลงทุนในกิจการที่โอนไปยังบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ตลอดจนการลงทุนในรัฐวิสาหกิจที่แปรรูป ซึ่งกองทุนดังกล่าวคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการลงทุนได้ภายในปลายปีนี้

การร่วมลงทุนดังกล่าวนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงการกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศแล้ว ยังได้แสดงให้เห็นถึงความสนใจและความเชื่อมั่นของต่างประเทศที่มีต่อเศรษฐกิจไทย ซึ่งจะช่วยให้มีเงินทุนไหลเข้าสู่ประเทศไทย เพื่อลงทุนในกิจการของไทยที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนเงินทุน และช่วยฟื้นฟูกิจการให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ อันจะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคธุรกิจของไทย อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในระบบการเงิน ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยมีเสถียรภาพและมีการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนต่อไป